



## **Đức Thánh Cha sẽ viết một văn kiện về Thánh Tâm Chúa cho một thế giới 'đã mất đi con tim'**

Thanh Quảng sdb - Tin Vatican Linda Bordoni

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài sẽ công bố một văn kiện vào tháng 9 để dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố rằng ngài đang chuẩn bị viết một văn kiện dâng kính lòng tôn sùng này để "chiếu sáng con đường đổi mới của Giáo hội, nhưng cũng để nói lên điều gì đó có ý nghĩa đối với một thế giới dường như đã đánh mất đi con tim".

Phát biểu trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần - lần đầu tiên vào tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - ĐTC nhớ lại rằng ngày 27 tháng 12 năm ngoái đánh dấu kỷ niệm 350 năm ngày Nữ Thánh Margaret Maria Alacoque lần đầu tiên được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu.







ĐTC cho hay vào ngày đó, lễ kính Thánh Tâm đã bắt đầu ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới và kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm sau.

Vì lý do này, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đang chuẩn bị "một văn kiện tập hợp những suy tư quý giá của các văn bản giáo luật trước đây và một lịch sử lâu dài có từ thời Thánh Kinh, để giới thiệu lại lòng sùng kính đầy ý vị tâm linh này cho toàn thể Giáo hội ngày nay".

ĐTC nói: "Cha tin rằng sẽ rất có lợi cho chúng ta khi suy ngẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu Chúa để soi sáng cho con đường đổi mới Giáo hội; nhưng cũng để nói lên điều gì đó có nhiều ý nghĩa cho một thế giới dường như đã mất đi trái tim của mình!"

Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu các tín hữu hãy đồng hành với ngài trong lời cầu nguyện trong thời gian chuẩn bị này, ĐTC có ý định công bố tài liệu này vào tháng 9 tới.

### **Câu nguyện cho hòa bình**

Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình trên thế giới, ĐTC xin các tín hữu hãy cùng ngài cầu nguyện.

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho thế giới hòa bình”, ngài nói và thêm vào đó, như ngài đã từng làm rất nhiều lần cầu nguyện cho “Hòa bình ở đất nước Ukraine đang đau khổ, hòa bình cho Palestine, cho Israel và hòa bình cho Myanmar...”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn nguyện: “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà hòa bình, để thế giới không còn phải gánh chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh!”